



# NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG TRUNG

## MA TRẬN THỂ HIỆN SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA POs, PLOs VÀ PIs



PO	PLO	PI
<p><b>PO1:</b> Có nền tảng kiến thức trên các bình diện ngôn ngữ Trung Quốc nhằm giao tiếp hiệu quả trong môi trường nghề nghiệp.</p> <p><b>PO2:</b> Có năng lực tiếng Trung Quốc để giao tiếp hiệu quả trong môi trường nghề nghiệp.</p> <p><b>PO3:</b> Có kiến thức và năng lực nghiệp vụ để giảng dạy hiệu quả tiếng Trung Quốc như là một ngoại ngữ;</p> <p><b>PO4:</b> Có trách nhiệm dân sự, có đạo đức nghề nghiệp, và khả năng học tập suốt đời nhằm phát triển bản thân, phát triển chuyên môn và đóng góp cho xã hội.</p>	<p><b>PLO1:</b> Vận dụng kiến thức ở các bình diện về ngôn ngữ tiếng Trung Quốc để giao tiếp hiệu quả trong môi trường xã hội và nghề nghiệp.</p>	<p><b>PI1.1:</b> Nhận định được thông điệp giao tiếp trong các hội thoại, bài diễn thuyết bằng tiếng Trung.</p> <p><b>PI1.2:</b> Xác định được các cấu trúc ngữ pháp, kết hợp từ, thuật ngữ chuyên môn nhằm nắm bắt nội dung của các văn bản viết tiếng Trung.</p> <p><b>PI1.3:</b> Sử dụng linh hoạt các phương tiện ngôn ngữ nhằm trình bày quan điểm, diễn đạt ý tưởng giao tiếp một cách hiệu quả bằng tiếng Trung.</p>
	<p><b>PLO2:</b> Phân tích được các văn bản nói và văn bản viết tiếng Trung trên các bình diện ngôn ngữ.</p>	<p><b>PI2.1:</b> Phân tích cấu trúc và chức năng của từ, cụm từ và câu trong diễn ngôn nói và viết tiếng Trung Quốc.</p> <p><b>PI2.2:</b> Phân tích nghĩa của từ, ngữ và câu trong diễn ngôn nói và viết tiếng Trung Quốc.</p>
	<p><b>PLO3:</b> Thể hiện năng lực liên văn hóa để giao tiếp và tác nghiệp thành công trong môi trường xã hội và nghề nghiệp.</p>	<p><b>PI3.1:</b> Có các giá trị văn hóa và văn học trong bối cảnh phù hợp để giao tiếp thành công.</p> <p><b>PI3.2:</b> Phân tích được các yếu tố và giá trị về văn hoá, văn học của Trung Quốc và các vấn đề về giao tiếp liên văn hoá giữa Trung Quốc-Việt Nam.</p>
	<p><b>PLO4:</b> Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Trung Quốc trong môi trường xã hội và môi trường nghề nghiệp.</p>	<p><b>PI4.1:</b> Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Trung Quốc trong các tình huống xã hội cụ thể.</p> <p><b>PI4.2:</b> Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Trung Quốc trong môi trường chuyên nghiệp.</p>
	<p><b>PLO5:</b> Nắm vững các vấn đề lý luận dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung Quốc - người học, thụ đắc ngôn ngữ, cách tiếp cận dạy và học, và kiểm tra đánh giá trong ngoại ngữ</p>	<p><b>PI5.1:</b> Xác định đối tượng, đặc điểm người học, động cơ, thái độ và phương pháp học tập.</p> <p><b>PI5.2:</b> Phân tích các đường hướng dạy học, các phương pháp dạy học phù hợp.</p>
	<p><b>PLO6:</b> Tổ chức giảng dạy tiếng Trung quốc một cách có hiệu quả cho các đối tượng người học khác nhau với các nhu cầu khác nhau.</p>	<p><b>PI6.1:</b> Xây dựng kế hoạch bài dạy – mục tiêu, hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá.</p> <p><b>PI6.2:</b> Tổ chức dạy học tiếng Trung quốc hiệu quả cho các đối tượng người học.</p> <p><b>PI6.3:</b> Vận dụng CNTT trong thiết kế bài giảng và tổ chức dạy học.</p>
	<p><b>PLO7:</b> Thực hiện các đề án (học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp) trong các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa và dạy-học tiếng Trung Quốc.</p>	<p><b>PI7.1:</b> Thiết kế các đề án học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp về ngôn ngữ, văn hóa, dạy-học sử dụng tiếng Trung Quốc.</p> <p><b>PI7.2:</b> Thực hiện các đề án học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp về ngôn ngữ, văn hóa, dạy-học sử dụng tiếng Trung Quốc.</p>
	<p><b>PLO8:</b> Thể hiện năng lực CNTT, năng lực học tập tự chủ nhằm trau dồi chuyên môn nghề nghiệp và phát triển năng lực học tập suốt đời.</p>	<p><b>PI8.1:</b> Có kỹ năng học hỏi và nâng cao kiến thức chuyên ngành</p> <p><b>PI8.2:</b> Có kỹ năng tự nghiên cứu để phát triển nghề nghiệp cá nhân và năng lực học tập suốt đời</p> <p><b>PI8.3:</b> Sử dụng được CNTT và ngoại ngữ phục vụ việc nghiên cứu tài liệu phát triển chuyên môn</p>
	<p><b>PLO9:</b> Thể hiện trách nhiệm dân sự và trách nhiệm nghề nghiệp, có năng lực giao tiếp ứng xử, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm nhằm thích ứng hiệu quả trong môi trường nghề nghiệp.</p>	<p><b>PI9.1:</b> Ý thức đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện trách nhiệm công dân và trong giảng dạy</p> <p><b>PI9.2:</b> Có kỹ năng làm việc độc lập và thể hiện tư duy sáng tạo</p> <p><b>PI9.3:</b> Có kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả.</p>

